

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๑๑๑/๓๔๗



สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) มาประดิษฐานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- หนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ที่ กต ๐๔๐๒/๖๖๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗
  - หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลับ ที่ นร ๐๑๐๙/๒๘๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗
  - คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๒๖/๒๕๖๗ และรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗
  - หนังสือสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลับ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๑๐๙/๑๗ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗
  - หนังสือคณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองการขอใช้งบประมาณ งานเฉลิมพระเกียรติฯ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๑๑๑/๙๑๓๗ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗
  - หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลับ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๑๑๑/๑๕ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗
  - รายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
  - หนังสือสำนักงบประมาณ ลับ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๓/๓/๓๘ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอเสนอเรื่องขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) มาประดิษฐานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยที่เรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๑) ซึ่งสอดคล้อง/เป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในด้าน (๑) ความมั่นคงรวมทั้ง เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๒

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผล ...

**ลับ**

สปน. สุจริต มีจิตสำนึก ยึดถือคุณธรรม รวมพลังต่อต้านทุจริต

### ๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย ในภาพรวมซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดงบประมาณในการจัดเตรียมสถานที่และบริหารจัดการในการดำเนินโครงการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระยะเวลาที่กำหนด วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑๙๘,๕๐๓,๗๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดล้านห้าแสนสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยตรงจากสำนักงบประมาณ ตามมติคณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองการขอใช้งบประมาณ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ กำหนด เนื่องจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการดำเนินการดังกล่าว และไม่สามารถปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณดำเนินการได้ รวมทั้งเป็นรายการที่มีวงเงินที่ใช้จ่ายเกินกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท จึงจำเป็นต้องดำเนินการเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙ (๓) กำหนดว่า สำนักงบประมาณจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ให้แก่หน่วยรับงบประมาณ โดยจะพิจารณาความเหมาะสมของวงเงินที่จะใช้จ่ายและเสนอนายกรัฐมนตรี ในกรณีวงเงินที่เห็นควรอนุมัติเกินกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท สำนักงบประมาณจะเสนอเรื่องต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว สำนักงบประมาณจะแจ้งให้หน่วยรับงบประมาณนำเรื่องเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยเสนอผ่านรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแล หรือผู้ที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้เป็นผู้กำกับแผนงานบูรณาการกรณีเป็นการดำเนินการภายใต้แผนงานบูรณาการ แล้วแต่กรณี

### ๒. ความเร่งด่วนของเรื่อง

การเสนอขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ มีความจำเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการจัดงานในนามรัฐบาลซึ่งมีขอบเขตการจัดโครงการฯ ระหว่างวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ประกอบกับ คณะกรรมการประสานงานการดำเนินโครงการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) จากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาประดิษฐานในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราว และหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายต้องเร่งรัดการดำเนินงานจัดเตรียมงาน สถานที่ และบริหารจัดการโครงการฯ ให้ทันตามกำหนดระยะเวลา สามารถอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) ณ ท้องสนามหลวง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติทุกประการ

๓. สำระสำคัญ ...

### ๓. สารสำคัญและข้อเท็จจริง

#### ๓.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ

๓.๑.๑ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมทวงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ที่ประชุมได้รับทราบว่ กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานงานกับรัฐบาลจีน ในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) มาประดิษฐานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยมอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดำเนินการเตรียมการและประสานงานในเรื่องดังกล่าวต่อไป ประกอบกับกระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่า ฝ่ายจีนได้มีหนังสือตอบรับคำขออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ - เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ระยะเวลา ๗๓ วัน และขอทราบแผนการอัญเชิญและแผนการประดิษฐาน พร้อมทั้งเสนอให้มีการจัดตั้งคณะทำงานสำหรับประสานงานในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ สำหรับการประชาสัมพันธ์ขอให้อ้างอิงเนื้อหาจากหนังสือตอบรับอย่างเป็นทางการของฝ่ายจีน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๓.๑.๒ นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการเตรียมการอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วในส่วนที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานล่วงหน้าในพื้นที่ท้องสนามหลวงเพื่อให้แล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมอบให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) มาประดิษฐานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวในภาพรวม และขอความร่วมมือส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการสนับสนุนภารกิจให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม รวมทั้งดำเนินการเตรียมความพร้อมของสถานที่และการบริหารจัดการในภาพรวม ณ ท้องสนามหลวง โดยเห็นชอบให้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการดังกล่าวจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ในกรอบวงเงิน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) โดยให้เสนอคณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองการขอใช้งบประมาณ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมทวงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๓.๑.๓ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมทวงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติเห็นชอบให้รับโครงการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) มาประดิษฐานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอคณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองการขอใช้งบประมาณงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมทวงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พิจารณาการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามความเหมาะสมต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๓.๑.๔ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ และหน่วยงานหลักในการดำเนินการในภาพรวมมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) มาประดิษฐาน

เป็นการชั่วคราว ...

เป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย เอลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ กรอบวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑๙๘,๕๐๓,๗๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดล้านห้าแสนสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายการจัดเตรียมสถานที่และบริหารจัดการในการดำเนินโครงการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย เอลิมพระเกียรติฯ ณ ท้องสนามหลวง ในนามรัฐบาล รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

๓.๑.๕ คณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองการขอใช้งบประมาณ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย เอลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ภายใต้คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวนทั้งสิ้น ๑๙๘,๕๐๓,๗๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดล้านห้าแสนสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) และขอให้หน่วยงานปรับปรุงข้อมูลและจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองการขอใช้งบประมาณ งานเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมทั้ง จัดทำรายละเอียดงบประมาณเพื่อเสนอขอทำความเข้าใจและขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ โดยตรงตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป และขอให้จัดส่งสำเนาข้อมูลข้างต้นมายังคณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองการขอใช้งบประมาณ งานเฉลิมพระเกียรติฯ อีกทางหนึ่งด้วย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

### ๓.๒ การดำเนินการ

๓.๒.๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลและจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองการขอใช้งบประมาณ งานเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมทั้งจัดทำรายละเอียดงบประมาณ กรอบวงเงินทั้งสิ้น ๑๙๘,๕๐๓,๗๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดล้านห้าแสนสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) และดำเนินการเสนอสำนักงบประมาณเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย เอลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ภายใต้คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ในการจัดเตรียมสถานที่และบริหารจัดการในการดำเนินโครงการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย เอลิมพระเกียรติฯ ณ ท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ในนามรัฐบาล โดยรองนายกรัฐมนตรี (นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท ...



หน่วย : บาท

รายการ/กิจกรรม	วงเงินงบประมาณ
รายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) มาประดิษฐานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว เสด็จพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ได้แก่	
๑. การจัดเตรียมพื้นที่โดยรอบสำหรับประชาชนเข้าเวียนนมชนพและสักการะพระบรมสารีริกธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) รวมทั้ง สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบด้วย งานออกแบบจัดเตรียม และปรับปรุงพื้นที่ การจัดนิทรรศการพระบรมสารีริกธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) การจัดเตรียมพื้นที่สำหรับกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมบริการประชาชน งานระบบแสง สี เสียง และไฟฟ้า ตลอดระยะเวลาก่อน ระหว่าง และหลังการจัดกิจกรรม	๑๘๓,๔๔๘,๓๐๐
๒. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดูแลความเรียบร้อย และประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดระยะเวลาการจัดงาน เจ้าหน้าที่ควบคุมงานระบบและบริหารจัดการภาพนิทรรศการในภาพรวมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเจ้าหน้าที่ติดตั้งและรื้อถอน	๑๑,๘๙๔,๒๐๐
๓. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวเพื่อประสานงานการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) จากวัดหลงกวง กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน มาประดิษฐานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	๓,๑๖๑,๒๐๐
<b>รวมกรอบวงเงินทั้งสิ้น</b>	<b>๑๙๘,๕๐๓,๗๐๐</b>

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖

๓.๒.๒ จัดทำรายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอ พร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้ของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐแต่อย่างใด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๗

#### ๔. ประโยชน์และผลกระทบ

๔.๑ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๔.๒ พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้มีโอกาสสักการะพระบรมสารีริกธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) เพื่อความเป็นสิริมงคล และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๔.๓ เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และศาสนพิธีสำคัญอันดีงาม

#### ๕. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา หรือการสูญเสียรายได้

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) มาประดิษฐานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย เสด็จพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๙๘,๕๐๓,๗๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดล้านห้าแสนสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๖. ความเห็น ...

~~ลับ~~

- ๖ -

**๖. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง**

๖.๑ มติคณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองการขอใช้งบประมาณ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ ตามข้อ ๓.๑.๕

๖.๒ สำนักงานงบประมาณได้นำเรื่องดังกล่าวกราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว นายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๑๙๘,๕๐๓,๗๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดล้านห้าแสนสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยเบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่น ทั้งนี้ เนื่องจากวงเงินที่เห็นควรอนุมัติเกินกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท ขอให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีดำเนินการนำเรื่องดังกล่าวเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยเสนอผ่านรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแล แล้วแต่กรณี ตามนัยระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙ (๓) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๘

**๗. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย**

“ไม่มี”

**๘. ข้อเสนอของส่วนราชการ**

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๑๙๘,๕๐๓,๗๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดล้านห้าแสนสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยเบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ทั้งนี้ หากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่เสนอแล้ว ให้ยกเลิกชั้นความลับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชูศักดิ์ ศิรินิล)

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๗๗๖ (นางสาวอัทภวารณ กลางสุพรรณ)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ attapawan.k@opm.go.th

~~ลับ~~

สปน. สุจิริต มีจิตสำนึก ยึดถือคุณธรรม รวมพลังต่อต้านทุจริต